



เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์เดลิเมลของอังกฤษรายงานว่า น้องหมาอังกฤษรอตชีวิตหลังพลัดตกโพรงกระต่ายและติดอยู่ในนั้นนานถึง 20 วัน แคมกระเสือกกระสนจนเบียดตัวกลับขึ้นมาบนพื้นได้ เพราะตัวผอมลง

โดยน้องหมาตัวนี้ คือ เจ้าบิลโบ สุนัขพันธุ์ยอร์กเชียร์เทอร์เรียวัย 7 ปี ในอาณัติของนางนิกกี ฮาร์วูด จากเมืองคอร์นวอลล์ของอังกฤษ ได้พลัดตกผลุลงไปในโพรงกระต่ายลึกใต้ดินที่ปากหลุมกว้างเพียง 10 นิ้ว ขณะกำลังเล่นชุกซนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และไม่สามารถกลับออกมาจากโพรงได้เนื่องจากขนาดตัวที่ใหญ่กว่าปากหลุม ซึ่งเมื่อนิกกีผู้เป็นเจ้าของได้ยินเสียงมันดังออกมาจากปากหลุม ก็พยายามเรียกมันออกมาและพยายามช่วย แต่โพรงกระต่ายนั้นลึกเกินกว่าเธอจะช่วยได้ จึงแจ้งทีมกู้ภัยให้มาช่วยกู้ชีวิตมัน แต่ทีมกู้ภัยก็ปฏิเสธโดยบอกว่า จากสภาพหลุมแล้ว ถ้าหากขุดหลุมอาจจะทำให้โพรงถล่มไปทั้งโพรง กลบร่างของมันจมอยู่ใต้ดินเลยก็ได้ จึงควรรอให้มันออกมาเองดีกว่า นิกกีจึงทำอะไรไม่ได้ แต่แต่ฝารอเจ้าบิลโบออกมาจากโพรงกระต่ายอยู่อย่างนั้น

และตลอดเวลาที่เจ้าบิลโบติดอยู่ในโพรง นิกกีและครอบครัวก็ไปนั่งเฝ้ามันทุกวัน และวางอาหารล่อมันไว้เพื่อกระตุ้นให้มันพยายามเบียดตัวออกมาจากโพรง แต่วันแล้ววันเล่า เจ้าบิลโบก็ออกมาไม่ได้ จนกระทั่งผ่านไปนานถึง 20 วัน ร่างกายมันก็ผ่ายผอมลงมาก และนั่นทำให้มันก็สามารถกระเสือกกระสนผลัดตัวเองออกมาจากโพรงจนได้ในที่สุด แต่มันก็มีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียงแรงไม่น้อย

จากเหตุการณ์ดังกล่าว นิกกีได้เล่าว่า ตลอดเวลาที่เจ้าบิลโบตกลงไปในโพรงลึกที่ไม่มีใครมองเห็นว่ามันอยู่ที่ไหน เธอก็ได้แต่หวังว่ามันคงยังมีชีวิตอยู่จนผ่านไปสัปดาห์แล้ว เธอก็เริ่มหมดหวังแล้วเพราะคิดว่ามันคงไม่รอด แต่แล้วเมื่อได้เห็นมันกลับขึ้นมาจากโพรงอีกครั้งหลังจากวันเกิดเหตุจนถึง 20 วัน เธอก็ตกใจและประหลาดใจมาก ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในโพรงนั้นได้โดยไม่ได้อินน้ำและอาหารเลยได้นานขนาดนั้น แต่เมื่อมาครุ่นคิดดี ๆ ก็อาจเป็นไปได้ว่า เจ้าบิลโบคงกินดินและน้ำใต้ดินประทังชีวิต ก็เลยทำให้มันรอดมาได้ แต่ก็รอดมาในสภาพที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย เพราะมันซูบผอม น้ำหนักลดลงไปกว่า 2 กิโลกรัมเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี หลังจากที่เจ้าบิลโบปีนขึ้นมาจากโพรงกระต่ายได้แล้ว นิกกีก็รีบนำมันไปส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกาย จนวันนี้ เพียง 1 สัปดาห์หลังจากที่เจ้าบิลโบปีนขึ้นมาจากโพรงได้ มันก็เริ่มมีสุขภาพดีขึ้นและอ้วนขึ้นแล้ว แคมชุกซนเหมือนเดิมซะด้วยสิ